

สรุปข้อมูลประกันการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาต่างชาติ

เอกสารฉบับนี้จะสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ของคุณ โดยข้อมูลสรุปเหล่านี้มีได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากรมธรรม์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบเต็มมีอยู่ในเอกสารกรมธรรม์ของคุณ ทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ โปรดอ่านกรมธรรม์ คำชี้แจงการประกัน และเอกสารแนบท้ายใดๆ อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความคุ้มครองอย่างถ่องแท้

ในกรณีจำเป็น คุณสามารถขอสำเนาเอกสารกรมธรรม์จากผู้ถือกรมธรรม์กลุ่มซึ่งสามารถมอบเอกสารฉบับแปลให้ได้หากต้องการ

หากต้องการใช้สิทธิตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้ คุณจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนสอนภาษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญา หลักสูตรภาษา หรือคุณวุฒิที่ได้รับการรับรอง
- ขึ้นทะเบียนกับระบบบริการสุขภาพในประเทศภูมิลำเนา
- ขึ้นทะเบียนกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสหราชอาณาจักรหากศึกษาในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป
- มีอายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันออกเดินทาง

กรณีและส่วนที่ได้รับความคุ้มครองมีดังนี้

คุณจะได้รับความคุ้มครองสำหรับการเดินทางไปยังปลายทางที่คุณได้ชำระค่าเบี้ยในจำนวนที่เหมาะสม และปลายทางยินยอมให้ความคุ้มครองแก่คุณ ทั้งนี้ การเดินทางของคุณจะต้องมีชดเชยกับคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาของสหราชอาณาจักร หรือองค์การอนามัยโลก ความคุ้มครองจะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้

- การเดินทางขาเข้าหรือขาออกแบบไม่แวะพักเพื่อเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา ณ ช่วงเริ่มต้นและสิ้นสุดภาคการศึกษา
- การเดินทางนอกสหราชอาณาจักรที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
- การเดินทางเพื่อพักผ่อนภายในทวีปยุโรปเป็นเวลาสูงสุด 21 วันในช่วงกรมธรรม์แต่ละช่วง

ความคุ้มครองเกี่ยวกับการยกเลิกจะเริ่มต้นทันทีที่คุณชำระเงินกรมธรรม์ ความคุ้มครองส่วนอื่นทั้งหมดจะเริ่มต้นหลังเดินทางออกจาก ภูมิลำเนา กรมธรรม์จะสิ้นสุดเมื่อประกันภัยสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครอง หรือหลังจากคุณเดินทางกลับภูมิลำเนา ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดเกิดก่อน

สิ่งที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองมีดังนี้

การยกเลิกหรือสิ้นสุดการเดินทางก่อนกำหนด – คุ้มครองในส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ใช้หรือเรียกคืนไม่ได้หากคุณจำเป็นต้องยกเลิกหรือสิ้นสุดการเดินทางก่อนกำหนดเนื่องด้วยอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย

เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ – คุ้มครองค่ารักษาในโรงพยาบาล รถพยาบาล การเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา หรือทันตกรรมฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง

กระเป๋าเดินทาง – คุ้มครองในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย เสียหาย หรือถูกโจรกรรม

เงินส่วนตัว – คุ้มครองในกรณีที่เงินส่วนตัวสูญหาย เสียหาย หรือถูกโจรกรรม

หนังสือเดินทางสูญหาย – คุ้มครองค่าที่พิมพ์เพิ่มเติมและค่าขนส่งหนังสือเดินทางทดแทนในกรณีสูญหาย เสียหาย หรือถูกโจรกรรม

พลาดเที่ยวเดินทาง – คุ้มครองค่าขนส่งเพิ่มเติมในกรณีที่คุณพลาดบริการขนส่งสาธารณะจากหรือไปยังประเทศภูมิลำเนาเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์

ค่าธรรมเนียมหลักสูตร – คุ้มครองค่าธรรมเนียมที่เรียกคืนไม่ได้สำหรับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสอนภาษาแบบชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า หากคุณไม่สามารถศึกษาต่อได้เนื่องจากการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยทางร่างกาย

สิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองมีดังนี้

คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนแรกในการเรียกร้องแต่ละครั้งที่ระบุภายใต้ส่วนความคุ้มครองแต่ละส่วนในกรณีที่มีค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ ค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับเหล่านี้จะปรากฏในตารางผลประโยชน์ซึ่งสามารถดูได้จากกรมธรรม์ของคุณ

แม้กรมธรรม์จะคุ้มครองการรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์ แต่ก็มิใช่ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ฉะนั้น โปรดทราบว่าอาจมีค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน

ภาวะทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนการทำการกรรรมณ์ ซึ่งเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ระบุภายใต้หัวข้อ "ภาวะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ" ในกรมธรรม์ของคุณ

กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินมีค่าที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เหตุการณ์ใดก็ตามที่คุณทราบ ณ เวลาที่ทำการกรรรมณ์นี้หรือทำการจองการเดินทาง (แล้วแต่กว่ากรณีใดเกิดหลัง) ว่าสามารถนำไปสู่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้

การเดินทางใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้ว ณ วันที่คุณทำประกันนี้

การที่คุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากไม่ได้ถือ ขอบ หรือทำหนังสือเดินทางที่สามารถใช้งานได้หรือวีซ่าที่จำเป็นได้ทันเวลาสำหรับการเดินทางที่จองไว้

การเรียกร้องใดๆ อันเกิดจากสาเหตุที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ระดับความคุ้มครองที่คุณเลือก

วิธีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

- ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์: +44 (0)1243 621 058 (24 ชั่วโมง)
- ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย: +44(0) 117 904 5831
- การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ ทั้งหมด: +44(0) 1202 038 946

นอกจากนี้ยังสามารถส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่ www.endsleigh.co.uk/claim-centre

ผู้รับประกัน:

รับประกันโดย Zurich Insurance Company Ltd ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งในสวิตเซอร์แลนด์ จดทะเบียนใน Canton of Zurich, No. CHE-105.833.114 สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Mythenquai 2, 8002 Zurich สาขาสหราชอาณาจักรจดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ no BR000105 สำนักงานใหญ่สหราชอาณาจักร: The Zurich Centre, 3000 Parkway, Whiteley, Fareham, Hampshire PO15 7JZ Zurich Insurance Company Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลในสวิตเซอร์แลนด์โดย Swiss Financial Market Supervisory Authority หรือ FINMA ได้รับอนุญาตโดย Prudential Regulation Authority ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority และกำกับดูแลภายใต้อำนาจจำกัดโดย Prudential Regulation Authority สามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตการกำกับดูแลโดย Prudential Regulation Authority ได้จากเรา หมายเลขอ้างอิงของบริษัทเราคือ 959113

หมายเหตุสำคัญ: เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารฉบับแปล หากมีข้อขัดแย้งใดๆ กับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ยึดต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก